

กรณีจัดหาเรือดำน้ำและงบประมาณ ปี 65 ตั้งลดลง 2 แสนล้านบาท แต่ไม่ตั้งงบ
มาช่วยเกษตรกรและ SME และคนเดือดร้อน

ข้อชี้แจงเรื่องเรือดำน้ำ

สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่า ในสถานการณ์
ที่ประชาชนลำบาก ทำไมรัฐเอาเงินไปซื้ออาวุธ ขอให้ท่านลองพิจารณาดูกันว่า
การขับเคลื่อนประเทศต้องมีการกำหนดทิศทางในหลายด้าน การมีเรือดำน้ำเป็นการสร้าง
ความมั่นใจว่าไทยมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ พื้นที่ของไทยติดทะเลกว่า
3,000 กิโลเมตร ในยามปกติเรือดำน้ำทำหน้าที่ป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย
การประมงนอกลำน้ำและในลำน้ำ และตรวจตราเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล
ตัวอย่างเช่น ขบวนการค้ามนุษย์ในทะเล ชาวโรฮิงญา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
มีเรือรบประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาลาดตระเวนค้นหาชาวโรฮิงญาในฝั่งทะเลอันดามัน
โดยไม่เกรงใจไทย ซึ่งสะท้อนภาพพลังอำนาจทางทะเลของกองทัพเรือ ถึงแม้จะดูว่า
ประเทศสงบ แต่สงครามเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถ้ามีการแย่งชิงดินแดนหรือแย่งผลประโยชน์
ของชาติ และการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้น ไม่ใช่คำสั่งแล้วจะได้ทันที แต่ต้องรอถึง 6 ปีกว่า
จะผลิตเสร็จ

หากไม่ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ไทยก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับใด ๆ ให้จีน
แต่จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือเชิงพาณิชย์ของไทย เพราะตอนเจรจานั้น รัฐเจรจาโดยวิธี
รัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เรียกเอกสารการซื้อผูกพันระหว่างรัฐบาลว่า “ข้อตกลง” ไม่ใช่
“สัญญา” อยู่บนหลักการของ 3 ลำมาตลอด จึงทำให้ได้ราคานี้ และในอนาคตก็ไม่รู้ว่า
ราคาจะโดดไปถึงไหนมูลค่าเรือดำน้ำ 2 ลำนี้ เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
24 ล้านล้านบาทแล้ว คิดเป็น 0.093% เท่านั้น จึงนับว่าเป็นการซื้อที่มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ และตอบสนองยุทธศาสตร์การด้านความมั่นคง

นอกจากนี้ งบประมาณที่นำมาซื้อ ก็เป็นการปรับเปลี่ยนจัดลำดับความสำคัญ
อยู่ในงบประมาณรายปีที่กองทัพเรือได้รับตามปกติ ไม่ได้ขอรับงบประมาณเพิ่มเติม

ในการจัดซื้อลำที่ 2 - 3 กองทัพเรือเจรจาต่อรองจนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น ต่อรองให้เงินรับประกันให้ถึง 2 ปี จากปกติ 1 ปี และฝึกอบรมให้สามารถทำการรบได้จริง รวมถึงได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบด้วย แผ่นยางลดเสียงสะท้อน ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบสื่อสารข้อมูลทางยุทธวิธี และอาวุธ (จรวดนำวิถี, ทุ่นระเบิด, ตอร์ปิโด) โดยมีมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท โดยไม่เพิ่มวงเงิน

อยากให้ทุกท่านทราบว่าปัจจุบันในอาเซียนมีเรือดำน้ำ 18 ลำ ประกอบด้วย เวียดนาม 6 ลำ อินโดนีเซีย 5 ลำ กำลังซื้อเพิ่ม 4 ลำ สิงคโปร์ 4 ลำ กำลังซื้อเพิ่ม 4 ลำ มาเลเซีย 2 ลำ เมียนมา 1 ลำ กำลังซื้อเพิ่ม 4 ลำ ท่านลองนึกดูว่า ขณะนี้ไทยเราไม่มีเรือดำน้ำสักลำเลย ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำ 4 ลำ จากญี่ปุ่นเข้าประจำการ เมื่อปี 2481 ต่อมาในปี 2484 เกิดการรบที่เกาะช้าง เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยมีเรือดำน้ำ จึงสามารถข่มขวัญกองเรือฝรั่งเศสให้ถอนกำลังออกไปได้ ปัจจุบันเรือดำน้ำ 4 ลำนี้ ปลดประจำการไปในปี 2494 จึงนับเป็นเวลา 69 ปีแล้ว ที่กองทัพเรือไทยไม่มีเรือดำน้ำประจำการ

เรือดำน้ำเป็นรายการผูกพันงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้ว เป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ลำ (วงเงินที่ตั้งงบประมาณปัจจุบัน 12,424 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 7 ปี จากปี 2560 - 2566) และเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ลำ วงเงินที่ตั้งงบประมาณปัจจุบัน 22,500 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 8 ปี จากปี 2563 - 2570 จ่ายเงินเป็นงวด ๆ ไม่ได้จ่ายในปีงบประมาณเดียวทั้งจำนวน ที่กล่าวหาว่าทำไมไม่ตัดงบเรือดำน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกร ขอเรียนให้ทราบว่า ทุกวันนี้เรามีภาระที่ต้องจ่ายในเรื่องผลการขาดทุนจำนำข้าว ที่รัฐบาลยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้หลายปีแล้ว ตั้งแต่ดำเนินโครงการนี้มา มีภาระที่รัฐชดเชยใช้ไปแล้ว กว่า 705,018.05 ล้านบาท เดือนธันวาคม เราเหลือหนี้จำนำข้าว 2563 อยู่ประมาณ 288,401.35 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยอีก 803.08 ล้านบาท ยังต้องตั้งงบประมาณชดใช้แบบไม่ได้อะไรปีละประมาณ 23,000 ล้านบาทและต้องตั้งไปอีก 12 ปี จึงจะหมด

นอกจากนี้ยังมีภาระหนี้จากโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ดำเนินการไปแล้ว
ทั้งนี้ไว้ให้การเคหะฯ กว่า 20,000 ล้านบาท มีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้
หลายหมื่นยูนิต สิบปีที่ผ่านมา การเคหะฯ แบกรับภาระจากโครงการบ้านเอื้ออาทร
ที่ล้มเหลว ยอดความเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท ไม่รวมหนี้เน่า ภาระดอกเบี้ยที่กู้มา
สร้างแล้วขายไม่ได้ ค่าส่วนกลางที่ต้องจ่าย เพราะไม่มีผู้เช่าห้อง ค่าซ่อมแซมห้องที่ชำรุด
เพราะสร้างมานาน 10 ปีแล้ว ซึ่งก็กลายมาเป็นภาระของรัฐบาลนี้ทั้งสิ้น

รัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรและ SME

นอกเหนือจากตัวเลขในเอกสารงบประมาณประจำปี รัฐบาลให้
ความสำคัญกับเกษตรกรและ SME มาโดยตลอด เช่น ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นมา รัฐบาล
ได้ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ SME และผู้มีรายได้น้อย โดยผ่านกลไกธนาคาร
ของรัฐตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง จำนวน 288,000 ล้านบาท
และ 109,600 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการใช้เงินตาม พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่ 1
ประมาณ 41.24 ล้านคน และรอบที่ 2 ประมาณ 40.37 ล้านคน ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มเปราะบาง
วงเงิน 577,059 ล้านบาท และที่กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ขณะนี้คือ โครงการเราชนะ โดย
มีเป้าหมายครอบคลุมประชาชน จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 210,200 ล้านบาท รวมถึง
โครงการ มาตรา 33 เรารักกัน ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม ประมาณ 9 ล้านคน

รัฐบาลมีความตั้งใจดูแลประชาชนโดยพิจารณาเลือกใช้แหล่งเงิน
อย่างเหมาะสมในแต่ละด้าน ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า การตัดสินใจของรัฐบาลเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ถือเอาความมั่นคง ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นที่ตั้ง ดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

มั่งคั่ง มั่งคั่ง มั่งคั่ง